



Gia Lai, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Trước hết, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") kính gửi đến Quý cơ quan lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Căn cứ theo công văn số 512/SGDHCM\_NY được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ký ngày 3 tháng 4 năm 2018, yêu cầu Công ty giải trình chi tiết các vấn đề liên quan đến ý kiến kiểm toán nhấn mạnh của kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng năm 2017 đã kiểm toán: "Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.393.519.430 ngàn VND. Ngoài ra, tại ngày này, Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu như được trình bày tại các Thuyết minh số 17.3 và 17.4 của báo cáo tài chính riêng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty."

Nay bằng văn bản này, Công ty xin giải trình chi tiết các vấn đề nêu trên như sau:

- Trong 1.393.519.430 ngàn VND chênh lệch nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn, thì có khoản nợ phải trả ngắn hạn khác với số tiền là 1.197.000.000 ngàn VND liên quan đến nghiệp vụ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các cá nhân, tổ chức là ông Nguyễn Thanh Quang, ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Vũ Thị Thúy Hương và Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Tại thời điểm phát hành BCTC riêng năm 2017 đã kiểm toán, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tổng khối lượng 119.700.000 cổ phiếu (mệnh giá/cổ phiếu là 10 ngàn VND) tương ứng với khoản nợ ngắn hạn là 1.197.000.000 ngàn VND đã được điều chỉnh tăng vốn chủ sở hữu.
- Số chênh lệch còn lại sẽ được Công ty sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trái cây và cao su để bổ sung. Trong năm 2018, diện tích vườn cây ăn trái và cao su sẽ đưa vào khai thác tăng mạnh so với năm 2017.

Bên cạnh đó, vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, Công ty đã ban hành Nghị quyết số 3003/18/NQ-HĐQT HAGL Agrico về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Nếu phương án này được thông qua và đạt được kết quả đúng như mong đợi sẽ đem lại cho Công ty nguồn tiền lớn trong tương lai giúp Công ty cơ cấu lại tài chính và bổ sung vốn lưu động.

Đối với vấn đề Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu tại các ngân hàng như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ("VP Bank"); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn. Tại thời điểm lập BCTC riêng năm 2017 đã kiểm toán, Công ty đã được VP Bank xác nhận không thu nợ trước hạn và vẫn đang trong quá trình làm việc với các ngân hàng còn lại về việc điều chỉnh các điều khoản đã vi phạm của các hợp đồng vay và tài sản thế chấp có liên quan.

**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**

Địa chỉ: Tầng 11, Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (059) 2 222 285 – Fax: (059) 2 222 218 – Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn



Vì những lý do nêu trên, Chúng tôi tin rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn và chúng tôi tiếp tục lập BCTC riêng trên cơ sở hoạt động liên tục.

Trên đây là giải trình cụ thể hơn của Công ty về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên nêu trong BCTC riêng năm 2017 đã kiểm toán.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

**HOÀNG ANH GIA LẠI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THỊ MỸ HẠNH**

